
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลการสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
ครั้งที่ 1/๒๕60 วันที่ 31 มกราคม ๒๕60 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

   ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
  ๑ นายมณเฑียร  คณาสวัสดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
  2 นางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  3 นายธานินทร์  โตจีน   รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย ์แทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี   
  4 นายวีรชัย  บริบูรณ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
     นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ 
  5 นายวัชรพันธ์  ศรีสวัสดิ์ เภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสขุ) เชี่ยวชาญ  
  6 นางวันดี  วิรสัสะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  7 นายไวยวุฒิ  จันทร์เพ็ญ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  8 นางศรีสุดา  วัชรอาภาไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
  9 นางสาวอารีย์  บุญผ่อง  หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
10 นายอาคม  มีประเสริฐ  หวัหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
11 นางสาวยุพิน  ปานเดช  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
12 นายอัครเดช  ภักดีรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ 
13 นางสาวอัญชลี  ตรีลพ  หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
14 นางชูศรี  สิงห์บูรณ์   หวัหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
15 นางอุไรศรี  ข านุรักษ์   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
16 นางรัตนา  ตรีสาร   หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
17 นายพิพัฒน์  กว้างนอก  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
18 นายก่อศักดิ์  จันทรวิจิตร  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
19 นางนลินลักษณ์  อิ่นค า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
20 นางสุมาลี  ทองศรี   หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
21 นางมะลิ  ชาญณรงค์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน แทนหัวหน้า 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
22 นายธีรศักดิ์  เด่นดวง   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางระจัน 
23 นายวุฒิชัย  วิจารณ์ปรีชา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แทนผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
24 นางสาวพัชรี  ตั้งเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แทนผู้อ านวยการ 

โรงพยาบาลพรหมบุรี 
25 นายเทิดไทย  มีสะอาด     สาธารณสุขอ าเภอบางระจัน 
26 นายสมภพ  พรหมจรรยา  สาธารณสุขอ าเภอท่าช้าง 
27 นายศิริชัย  นาคพนม   สาธารณสุขอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
28 นายวิสุทธิ์  รอดค า   สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุร ี
29 นายวิเชียร  พันธุ์สุข   สาธารณสุขอ าเภออินทร์บุรี 
30 นายยรรยง  นาคมา    สาธารณสุขอ าเภอค่ายบางระจัน 
31 นางสุนทรี  ศิริอ าพล   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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ผู้ไม่มาประชุม   ติดราชการ 
  1 นายสุขสันติ  พักธรรมนัก  นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ   
  2 นายวีรศักดิ์  นนทารมย์    รองผู้อ านวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลอินทร์บุรี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 นายวิโรจน ์ มาเสนาะ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  2 นางศรีสุวรรณ  คล้ายดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลอินทร์บุรี 
  3 นางเบญญาภา  ปานเนียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  4 นางสิลินทิพย์  ชัยบุรินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลท่าช้าง 
  5 นายธนกฤต  เอกวริษฐ ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลบางระจัน 
  6 นายพูนศักดิ์  แสงมณี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี 
  7 นางสาวอุษา  เพาะปลูก   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค่ายบางระจัน 
  8 นายชาญชัย  นามประกอบ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออินทร์บุรี 
  9 นายเทศนะ  ทองศรี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอค่ายบางระจัน 
10 นายอภชิา  เอกธีรธรรม   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
11 นายถาวร  ปานเพ็ชร์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
12 นางนิตยา  บุญปั้น   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
13 นางสาวินี  เขียวร ี   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
14 นางสาววิยดา  รอดพ่าย  เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
15 นางสาวรัตนว์ลี  ดียิ่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี

 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานด าเนินการประชุม มีวาระ
การประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 โครงการพระราชด าริของในหลวงรชักาลที่ 9 ใหเ้ปลี่ยนชื่อเป็น โครงการน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จะมีหนังสือแจ้งต่อไป 

1.2 ขอเชิญเที่ยวงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ระหว่างวันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2560  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ 12/๒๕๕9   
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ไม่มีแก้ไข 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
  ไม่มี 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอในที่ประชุมและแจ้งเพ่ือทราบ  
     4.๑ คณะผู้บริหารของ สสจ.สิงห์บุรี/ผู้อ านวยการ รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอ าเภอ  

ผู้อ านวยการ รพ.สิงห์บุรี สัปดาห์ที่แล้วมีผู้บริจาคดวงตา 1 ราย ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ 
บริจาคอวัยวะด้วย 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.อินทร์บุรี ขณะนี้ รพ.อินทร์บุรี ได้เขียนแนวทางการด าเนินงาน 
บริจาคอวัยวะไว้แล้ว จะได้ก าหนดจัดประชุมต่อไป 
  ประธาน  มอบกลุ่มงานประกันสุขภาพประสานด าเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
     4.2 เรื่องจากกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 
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 4.2.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      4.2.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 (25 มค.60) ภาพรวมจังหวัดร้อยละ 17.43 เป็น 
งบด าเนินงานร้อยละ 23.61 งบลงทุนร้อยละ 12.98 ส่วนการเบิกจ่ายงบด าเนินงานภาพรวมของ สสอ.ร้อยละ  
35.02 กลุ่มงานใน สสจ.สิงห์บุรี ร้อยละ 20.90 ส าหรับระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ภาพรวม 
เบิกจ่ายร้อยละ 36.54  
      4.2.1.2 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2560 ระหว่าง
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียดตามเอกสาร 
      4.2.1.3 ก าหนดตรวจเยี่ยม สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ 2 แห่ง ได้แก่ สอน.พักทัน และ สอน.พิกุลทอง 
ในวันที่ 18-19 เมษายน 2560 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมด้วย 

ประธาน  ฝากผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารควบคุมก ากับ ติดตาม การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
      4.2.1.4 ผลการด าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (30 มค.60) 
  นายอภิชา  เอกธีรธรรม  จากการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ยังพบข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้อง เช่น ตายในแฟ้ม  
DEATH แต่ PERSON ไม่ตาย ตายในแฟ้ม DEATH แต่ Chronic ไม่ตาย มีการบันทึกสาเหตุการตายไม่ตรงตามล าดับ 
มาตรฐานรายงานการตาย เป็นการบ่งบอกสาเหตุการตายที่ไม่มีคุณภาพ ได้แก ่ตายไม่ทราบสาเหตุร้อยละ 27.01 ตาย
ไม่ทราบสาเหตตุามโรงพยาบาลผู้รายงาน ร้อยละ 13.90 ตายในสถานพยาบาล PDEATH = 1 แต่ไม่ระบุ รพ.ที่ตาย  
HOSPDEATH ร้อยละ 5.98 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วย และจะขอรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล
ระดับอ าเภอ/รพ.สต.ของปี 2560 ด้วย 
      4.2.1.5 ผลการด าเนินงานการให้บริการวัคซีน (30 มค.60) 
  นายอภิชา  เอกธีรธรรม  ภาพรวมผลการให้บริการวัคซีนปี 2560 ได้แก่ BCG/ HBV1 ร้อยละ 
94.60/98.85 DTP-HBV3 และ OPV3 ร้อยละ 67.17 และ ร้อยละ 66.90, MMR1 ร้อยละ 44.96 , IPV ร้อยละ 
81.59 DTP 4/โปลิโอ 4/ JE (2ปี) ร้อยละ 67.39/66.91/79.81,JE/ MMR 2 (3ปี) ร้อยละ 52.75/63.47 , 
DTP 5/โปลิโอ 5 (5ปี) ร้อยละ 87.24/87.11  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
      4.2.1.6 สรุปสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจ าเดือนมกราคม ๒๕60 (27 มค.60) 
  นายถาวร  ปานเพ็ชร์  โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 อันดับสูงสุด ได้แก่ อุจจาระร่วง ปอดบวม และ 
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  อัตราป่วยเท่ากับ 92.47 , 20.7 และ 9.24 ต่อประชากรแสนคน ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออก
จังหวัดสิงห์บุรี (1 - 27 มค.60) ไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 
  ประธาน  ขอให้เฝ้าระวังก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายก่อนฤดูกาลระบาด และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 
เนื่องจากมีรายงานสัตว์ปีกป่วยเป็นโรคไขห้วัดนกในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้ทบทวนแนวทางการท า EOC โครงสร้าง 
EOC แผนยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา และซ้อมแผนบนโต๊ะร่วมกับจังหวัด เพ่ือเกิดเหตุการณ์จะได้มีการท างานเป็นระบบ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
     4.2.2.1 อัตราการครองเตียงหน่วยบริการ ค่าเฉลี่ยเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 ร้อยละ 63.88  

สูงสุดที่ รพ.สิงห์บุรี ร้อยละ 85.46 และพบว่า รพ.สิงห์บุรี มีจ านวนผู้ป่วยในที่จ าหน่าย สูงสุดร้อยละ 57.14 
     4.2.2.2 สรุปยอดลูกหนี้ผู้ป่วยนอกในจังหวัดค้างช าระในจังหวัดสุทธิของ รพ.สิงห์บุรี (ยอดสะสม มค.60)  

9.3 ล้านบาทเศษ รายงานแสดงยอดหนี้คงค้าง สปสช.ของ รพ.ทุกแห่ง (29 มค 60) 22 ล้านบาทเศษ  
     4.2.2.3 การลงทะเบียนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ธค.59) ภาพรวม  

9,813 คน จากประชากรทั้งสิ้น 219,363 คน  
      4.2.2.4 แนวทางการด าเนินงานและติดตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
(งบค่าเสื่อม) ก่อนปีงบฯ 2559 รพช./สสอ. ต้องบันทึกรายงานผลทาง WWW.nhso.go.th >บริการออนไลน์ > 
 

http://www.nhso.go.th/
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รายงานการใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน  
ถูกต้อง ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่ก ากับติดตามผ่านทางเว็บไซด์ข้างต้น  

ส าหรับงบค่าเสื่อมทุกปีงบประมาณที่เคยได้รับการอนุมัติ ก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2559 หากยัง 
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ หรือมีเงินเหลือจ่าย ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2  
(หากเงินเหลือต้องส่งคืน) ส่วนเงินที่ได้รับอนุมัติหลังวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ.2559 และคู่มือบริหารกองทุนฯของ สปสช.(เงินเหลือเข้าเงินบ ารุง) ทั้งนี้นับจากวันที่ได้รับอนุมัติแผน 

ส าหรับปีงบประมาณ 2559 ขยายเวลาด าเนินการถึงสิงหาคม 2560 ส่วนยอดเงินค่าเสื่อมก่อน 
ปีงบประมาณ 2559 ลงไป ภาพรวมเหลือจ่าย 2.5 ล้านบาทเศษ ไม่ได้ด าเนินการ 1.2 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ รพ.ทุกแห่ง 
ได้จัดท าแผนรองรับการใช้เงินดังกล่าวแล้ว ขอเร่งรัดด าเนินการให้เสร็จก่อนเดือนมีนาคม 2560  และจากข้อมูล 
การรายงานผ่านทางเว็บไซต์ ป ี2559 ภาพรวมพบว่ามีเงินทีย่ังไม่ได้บันทึกตามแผน (รพ.สิงห์บุรี) 6.9 ล้านบาทเศษ เงิน 
คงเหลือ 7 ล้านบาทเศษ เงินที่ยังไม่ได้ด าเนินการร้อยละ 3.34 และอยู่ระหว่างด าเนินการร้อยละ 35.22  

     4.2.2.5 การส่งใบสมัครขอขึน้ทะเบียนเป็นหน่วยรับบริการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการของพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นของ รพ.สต.ในจังหวัดสิงห์บุรี ภาพรวมร้อยละ 37.50 พบว่า รพ.สต.ในเขต อ.ค่ายบางระจัน และ  
อ.ท่าช้าง ยังไม่ส่งใบสมัคร มีการขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และกระทรวงฯจะเชิญประชุม 
ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง  
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กรณีของ อบจ.สิงห์บุรี  
ท าบัตรเบิกจ่ายตรงกับ รพ.และ รพ.เรียกเก็บจาก สปสช.  
  ประธาน  ขอให้ตรวจสอบงบค่าเสื่อม ถ้าเงินเหลือต้องรีบด าเนินการ ส่วนเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยรับบริการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่นของ รพ.สต.ถ้ามีความคืบหน้าในรายละเอียด 
ขอให้ชี้แจง สสอ.ทราบ  เพ่ือจะได้ให้ข้อมูลส่งต่อไปที่ รพ.สต. 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.2.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ  น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ 
      4.2.3.1 ความก้าวหน้าการประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี จังหวัดสิงห์บุรี (HDC 19 มค.60) ผลงาน 
การคัดกรองพัฒนาการ 1,393/1,097 ร้อยละ 78.75 สมวัยร้อยละ 94.17 และผลงานการคัดกรองสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 50.05  
  ประธาน  เรื่องการคัดกรอง ควรด าเนินการให้เสร็จอย่างน้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือ 
เร่งแก้ปัญหาและด าเนินการต่อไป ส าหรับผลงานการคัดกรองจะมีทีมวิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดแนวทาง และพิจารณา 
ส่วนที่อาจต้องแก้ไขพัฒนาต่อไป 
      4.2.3.2 ขอความร่วมมือหน่วยปฐมพยาบาล ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 จ านวนประชาชน ครั้งละ 300 คน (รถ 7 คัน) ทั้งหมด 7 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2560 หน่วยปฐมพยาบาลจากทีม สสอ.เมือง ด าเนินการไปแล้ว 
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2560 หน่วยปฐมพยาบาลจาก เทศบาลเมือง/รพ.สิงห์บุรี   
ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2560 หน่วยปฐมพยาบาลจาก สสอ.พรหมบุรี/รพ.พรหมบุรี  
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 หนว่ยปฐมพยาบาลจาก สสอ.ค่ายบางระจัน/รพ.ค่ายบางระจัน 
ครั้งที่ 5 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 หน่วยปฐมพยาบาลจาก สสอ.อินทร์บุรี/รพ.อินทร์บุรี   
ครั้งที่ 6 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 หน่วยปฐมพยาบาลจาก สสอ.บางระจัน/รพ.บางระจัน 
ครั้งที่ 7 วันที่ 6 กันยายน 2560 หน่วยปฐมพยาบาลจาก สสอ.ท่าช้าง/รพ.ท่าช้าง 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.2.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
      4.2.4.1 สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ  

 นางสาวินี  เขียวรี  สถานการณ์การเงินการคลัง (30 พย.59) จากการประเมินภาวะวิกฤตทาง 
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การเงินของหน่วยบริการ พบว่า รพ.สิงห์บุรี และ รพ.ค่ายบางระจัน ระดับปกติ  รพ.ท่าช้าง และ รพ.บางระจัน วิกฤต 
ระดับ 1 รพ.พรหมบุรีระดับ 3 และ รพ.อินทร์บุรีระดับ 4  สถานการณ์เงินสดคงเหลือสุทธิภาพรวม 21 ล้านบาทเศษ 
ติดลบ 3 หน่วยงาน ได้แก่ รพ.อินทร์บุรี รพ.บางระจัน และ รพ.พรหมบุรี เปรียบเทียบ Planfin (ตค.-พย.59) กับ รพ.ทุกแห่ง  
ควบคุมรายจา่ยได้ดี และพบว่า รพ.พรหมบุร ีและ รพ.ท่าช้าง สามารถควบคุมรายรับ-รายจ่าย ได้ใกล้เคียงกับแผนมาก 
ที่สุด ไม่เกินร้อยละ 5 ส่วน รพ.ที่เหลืออีก 4 แห่ง อาจต้องมีการปรับแผนใหม่ต่อไป 
  สรุปผลการประเมินตามประเด็นการตรวจราชการปีงบประมาณ 2560 ดังนี้  

1 แผนทางการเงิน (Planfin) ทุกแห่งมีการด าเนินงานทันเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง  
2.ผลต่างของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5 ผลการประเมนิ รพ.พรหมบุรี และ รพ.ท่าช้าง ผ่านเกณฑ์ 
3.หน่วยบริการมีสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ ไม่เกินค่าmean+1 SD ของหน่วยบริการในกลุ่ม 

ระดับเดียวกัน (20 กลุ่ม) (กระทรวงฯยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ) 
4.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ มากกว่า 4 ตัว จากเกณฑ์ประเมิน 7 ตัว  

(กระทรวงฯยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ) 
5.หน่วยบริการมีค่าเฉลี่ยคะแนน FAI >90  ผลการประเมิน ไม่มีหน่วยงานใดผ่านเกณฑ์  

เนื่องจากเป็นไตรมาสแรก 
6.หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คะแนนคุณภาพบัญชีด้วยการตรวจทางอิเล็คทรอนิกส์ 100 คะแนน  

ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.บางระจัน รพ.พรหมบุรี และรพ.ท่าช้าง  
7.เครือข่าย CFO/Auditor ระดับเขต/จังหวัดผ่านการอบรม ผลการประเมิน CFO /Auditor  

จังหวัดสิงห์บุรีผ่านการอบรมแล้ว 
ฝากผู้บริหาร รพ.ติดตามให้เจ้าหน้าที่ท าข้อมูลเหล่านี้ มาน าเสนอคณะกรรมการการเงินของแต่ละ รพ.ทุกเดือนด้วย  
  ประธาน  ขอให้ผู้บริหารควบคุมก ากับติดตามสถานการณ์การเงินอย่างใกล้ชิด คาดว่าปีนี้ภาพรวม 
สถานการณ์น่าจะดีขึ้น  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.2.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
      4.2.5.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปีนี้คาดว่าจะมีการระบาด ขอให้พ้ืนที่มีการรณรงค์ 3 เก็บ 3 
โรคอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และได้รับแจ้งจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี จะลง
พ้ืนที่ อ.อินทร์บุรี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560  เพ่ือส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในโรงพยาบาล , บ้านพัก ,
โรงเรียน, วัด,โรงงาน และชุมชนพักอาศัย 100 หลังคาเรือน และจากการนิเทศงาน คปสอ.มี รพ.สต.บางแห่ง 
สื่อสารให้ทราบว่า อสม.บางส่วนยังขาดความรู้เรื่องการใช้ทีมีฟอส จึงขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ อสม.และเน้นการ
รณรงค์ 3 เก็บ 3 โรคแก่เครือข่าย อสม.และชุมชน 
      4.2.5.2 จากการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (dT) แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20-50 ปี  
ตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนปอ้งกันโรคคอตีบและหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ในป ี2558 และ 2559 จังหวัดสงิหบ์ุรีมีผลงานร้อยละ 82.05  
(เป้าหมายร้อยละ 85) จึงขอความร่วมมือให้ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งเป้าหมายที่จะใช้วัคซีนของหน่วยบริการในสังกัด  
ให้กลุ่มงานควบคุมโรคทราบภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  
      4.2.5.3 ผลการด าเนินงานวัณโรค จังหวัดสิงห์บุรี อัตราป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทปี 2559 เท่ากับ  
101.69 ต่อประชากรแสนคน อ.เมือง มีอัตราป่วยสูงสุด 111.33 ต่อประชากรแสนคน และ อ.พรหมบุรีมีอัตราป่วย 
ต่ าสุด 8.20 ต่อประชากรแสนคน สัดส่วนการพบผู้ป่วยเสมหะบวกภาพรวมร้อยละ 44  รพ.ท่าช้างสูงสุดร้อยละ 80  
ต่ าสุดที่ รพ.พรหมบุรีร้อยละ 33 ส่วนตัวชี้วัดอัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ปี 2558 ร้อยละ  
83.02 ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษาปี 2560 เป้าหมายผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีในชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรี  
296 คน ผลงานงวดที่ 1 (ตค.-ธค.59) จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.90  
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ปัญหาจากการนิเทศงาน คปสอ.รอบแรก พบว่า 1 ยังขาดการค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรค 

เชิงรุกในชุมชน 2 การค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่ ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค ให้ท า chest X-ray ทุกราย 
ในกลุ่มเสี่ยง ผู้นิเทศงานจาก สคร.4 สระบุรี แจ้งว่า ให้ใช้Verbal Screening  โดยไม่จ าเป็นต้อง chest X-ray ทุกราย  
เนื่องจากมีปัญหาค่าใช้จ่าย และ 3 ไม่มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยจาก รพท. ไปยัง รพ.สต. ทาง สสจ.แก้ปัญหาโดยการ 
รวบรวมรายงานที่ต้องส่งให้ สคร.4 สระบุรี ทุกวันที่ 10 ของเดือน จะส่งข้อมูลผู้ป่วยให้ สสอ.และ สสอ.ส่งต่อข้อมูลให้  
รพ.สต.เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนต่อไป และขอแจ้งก าหนดการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ  
ดังนี้ 

วันที่ 26 มกราคม 2560 รพ.อินทร์บุรี (ผลการประเมินพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ และ สสจ.สิงห์บุรีจะ 
สรุปผลการประเมินประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์แจ้งให้ทราบต่อไป) 

วันที่ 22 มีนาคม 2560  รพช. ทุกแห่ง (ยกเวน้ รพ.บางระจัน ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินแล้วในป ี2559)  
  วันที่ 23 มีนาคม 2560 รพ.สิงห์บุรี  
  ประธาน  ปีนี้ต้องเน้นคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน กลุ่ม 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ต้องขังในเรือนจ า เป็นต้น และมาตรการการรักษาต้องเข้มงวดมากขึ้น ตอนนี้ถ้าบ้านไหนมีผู้ดูแล
ผู้ป่วยได้ ต้องมีแนวทางเข้าไปสอนให้เป็นผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย ใช้ระบบ อสค.และให้ความรู้ในการป้องกันโรค แต่ถ้า
บ้านไหนมีปัญหาไม่มีผู้ดูแลผู้ป่วย ให้ใช้ อสม.ด าเนินการ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
     5.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  น าเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 5.1.1 จากการส ารวจจ านวนข้าราชการที่ปฏิบัติราชการสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ตรง 
ต าแหน่ง รวม 6 อ าเภอ 61 ราย สามารถย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนได้ 41 ราย มีผู้ขอย้ายตัดต าแหน่ง  
36 ราย จึงขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด เจ้าของต าแหน่ง ยินดีให้ตัดต าแหน่งหรือไม่ เพ่ือ สสจ.สิงห์บุรี  
จะได้พิจารณาด าเนินการรายงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติ อ.ก.พ.กระทรวง เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
หรือไม่ กรณีได้รับอนุมัติ จะได้จัดท าค าสั่งย้ายต่อไป  
  ประธาน  โดยหลักการย้ายมี 2 แบบ คือย้ายตัดต าแหน่ง และย้ายไม่ตัดต าแหน่ง ความจริงเพ่ือ 
ประโยชน์ต่อข้าราชการ ควรย้ายตัดต าแหน่งให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติราชการจริง 
  มติที่ประชุม  ยินดีให้ตัดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนให้ตรงกับสถานที่ปฏิบัติราชการจริง 
 5.1.2 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวทดแทนของ สสอ.บางระจัน ในต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เพ่ือทดแทนลูกจ้างที่ขอลาออก ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และลาออกวันที่  
1 เมษายน 2559 ถ้าที่ประชุมพิจารณาเห็นความจ าเป็นให้จ้างต่อเนื่อง ต้องน าเรียนผู้ตรวจราชการ เพ่ือขออนุมัติ 
ก่อน จึงจะด าเนินการรับสมัครได้  
  สสอ.บางระจัน  รพ.สต.ไม้ดัด มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 6 คน รับผิดชอบ 14 หมู่บ้าน ประชากร  
7,257 คน มีผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน 45 – 50 ราย ท าให้เกิดภาระงานบริการกับบุคลากรที่จะลงบันทึกข้อมูลในระบบ 
43 แฟ้ม ไม่ครบถ้วน และไม่ได้ตามเกณฑ์ สถานะเงินบ ารุงในปัจจุบัน ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 ทั้งสิ้น 741,944.60 บาท  

มติที่ประชุม  เห็นชอบขออนุมัติผู้ตรวจราชการต่อไป 
 5.1.3 การเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2560 ปกติให้เลื่อนไม่เกินร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน ณ  
วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน ที่ผ่านมาจังหวัดสิงห์บุรี จะให้แต่ละหน่วยงานเลื่อนในวงเงิน ร้อยละ 2.95 ส าหรับ
ปีนี้จะมีแนวทางการพิจารณาอย่างไร จะได้เตรียมด าเนินการต่อไป  
  ประธาน  ยังไม่ทราบแนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เบื้องต้นถ้าได้งบมาเท่าไร จะให้วงเงิน 
กลับไปท่ีหน่วยงาน ยกเว้นโควตาลาศึกษาต่อ จะขอไว้บริหารจัดการในภาพรวม ถ้าจัดสรรแล้วเหลือจะคืนให้ ส่วน
กระบวนการเตรียมการให้ด าเนินการไปในรูปคณะกรรมการ  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 6  วาระอ่ืนๆ 
     6.1 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ  ตอนนี้ทุกหน่วยงานรับเงินค่าตอบแทน อสม.ไปครบแล้ว ขอให้ไปจ่าย 
ให้ อสม.ด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
     6.2 นายจักรพงศ์  รักษ์สังข์  จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(CCTV.) ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 มีมติให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ในการนี้ ขอให้หน่วยงานในสังกัด สสจ.สิงห์บุรี ทุกแห่งที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดแจ้ง 
ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV.) ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซด์ที่ก าหนด รวมทั้ง 
รายงานผลการด าเนนิงานพร้อมแจ้งชื่อและต าแหน่งผูร้ับผิดชอบส่งให้ สสจ.ภายในก าหนด รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้ง 
  ประธาน  ทุกหน่วยงานในสังกัดรวมทั้ง รพ.สต.ที่มีกล้องวงจรปิด ให้รายงานผลการด าเนินงานตามที่ 
ก าหนด รวมทั้งจ านวนกล้อง CCTV. เพ่ือทราบข้อมูลไว้ใช้บริหารงานในภาพจังหวัด แต่ละหน่วยงานควรบริหารจัดการ 
ควบคุมดูแลตรวจสอบความพรอ้มใช้งานของกล้องฯที่มีอยู่ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ถ้าใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้ใช้ได้  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
     6.3 การจัดสรรเครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา ให้กับสถานบริการสาธารณสุข เพ่ือใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่
ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ 
  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สืบเนื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการ 
สนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ปี 2560  เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จ านวน 728  
เครื่อง NCD Board พิจารณาได้ข้อสรุปว่า 1) ให้จัดสรรเพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังในชุมชน โดยเพ่ิมให้ทุกหมู่บ้านมีเครื่อง 
วัดความดันโลหิตแบบพกพา ขั้นต่ า 2 เครื่อง  จากการส ารวจข้อมูลจ านวนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพาใน 
ทุกหมู่บ้าน พบว่าจะต้องใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมีข้ันต่ า 2 เครื่อง จะใช้เครื่องทั้งหมด  
157 เครื่อง จะมีส่วนที่เหลืออีก 571 เครื่อง 2) มอบให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดท าธนาคารเครื่องวัดความดันโลหิต  
ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันไม่ได้ (กลุ่มผู้ป่วยสีส้ม+ สีแดง) โดยให้โรงพยาบาลบริหารจัดการ 
ส าหรับการจัดสรรตามวิธีดังกล่าว ได้สอบถามส านักงานจังหวัดสิงห์บุรีแล้วแจ้งให้ทราบว่า สามารถด าเนินการได้ แต่ให้ 
จัดท าบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น น าเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงหบ์ุรี เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
  ประธาน  เรื่องธนาคารเครื่องวัดความดันโลหิต มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะ 
กลุ่มสีแดงและสีส้ม โดยให้ผู้ป่วยขอยืมเครื่องวัดความดันโลหิตกลับไปดูแลที่บ้าน เพ่ือให้ผู้ป่วยได้ควบคุมตัวเอง เป็นเรื่อง 
จิตวิทยา รวมทั้งติดตามผลการรักษา พอสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับดีขึ้นแลว้ ใหส้่งเครื่องวัดความดัน 
โลหิตคืน รพ. ขอให้แต่ละอ าเภอไปประสานงานกันในภาพ CUP  
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ด าเนินการตามเสนอ 
     6.4 เรื่องจากประธาน 
 6.4.1 งบลงทุนป ี2561 ตอนนี้อยู่ในช่วงท าค าของบประมาณไปทีก่ระทรวงฯก าลังพิจารณา ขอให้หนว่ยงาน 
ที่ของบฯเตรียมรายละเอียด Spec ไว้ด้วย ส าหรับงบฯปี 2560 จังหวัดสิงห์บุรีได้รับสนับสนุน 8 รายการ วงเงิน  
ประมาณ 33 ล้านบาท สามารถด าเนินการได้ตามที่กระทรวงฯก าหนด 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 6.4.2 การด าเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาล กระทรวงฯสั่งการให้ติดตั้ง GPS และ 
กล้อง Car DVR ในรถ Ambulance ให้ครบตามที่ก าหนด ขอให้แต่ละ รพ.ไปตรวจสอบและด าเนินการให้เรียบร้อย  
ส่วนเรื่องการท าประกันภัย ให้ทุก รพ.ท าประกันภัยครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ (พยาบาล) ในรถด้วย มอบกลุ่มงานบริหารฯ 
เป็นเจ้าภาพติดต่อประสานเรื่องประกันภัย อาจท าเป็นภาพรวม และติดตามแต่ละ รพ. ส่วนการอบรมพนักงานขับรถ  
ขอให้ด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงฯก าหนด 
  ผู้อ านวยการ รพ.บางระจัน  ในส่วนของ รพ.บางระจัน ติด GPS ในรถ 3 คัน ท าเป็นสัญญาเช่า  
ปีละ 1,800-1,900 บาท ต่อ 1 GPS ส่วนการท าประกันภัยครอบคลุมเจ้าหน้าที่ครบ แต่อุปกรณ์ในรถ บริษัท 
ไม่รับประกัน 
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  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 6.4.3 วันนี้มีการประชุม Video conference เรื่องการดูแลผู้ป่วย 2 กลุ่มวัย ได้แก่ วัยเด็ก และวัยสูงอายุ 
มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เป็นการท างานร่วมกัน 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวง 
มหาดไทย/กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝากกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่  
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ (เจ้าภาพหลัก) /กลุ่มงานทันตสาธารณสุข/กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ /กลุ่มงานพัฒนา 
คุณภาพฯ เตรียมพร้อมด าเนินงาน และมอบนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ เป็นเจ้าภาพหลัก 
ก ากับติดตามงาน จะได้น าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญประชุมผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 15.50 น. 

 

      นางนิตยา  บุญปั้น 
             ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


